

BÁO CÁO

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Thực hiện Công văn số 2851/SKHĐT-THQD ngày 05/10/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND huyện Sông Lô báo cáo như sau:

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

DỰ BÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2017

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PT KT-XH 9 THÁNG ĐẦU NĂM

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm 2017 của huyện trong điều kiện còn tồn tại một số khó khăn nhất định như sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn nhất là trong ngành chăn nuôi sản phẩm đầu ra bấp bênh không ổn định; lĩnh vực đầu tư XDCB do nguồn vốn hạn hẹp nên việc thực hiện Chương trình XD NTM còn chậm, nợ XDCB cấp xã còn cao; Ngành dịch vụ, du lịch tuy có bước phát triển nhưng còn chậm. Song, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Huyện ủy - UBND huyện, sự phối kết hợp chặt chẽ có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn và sự nỗ lực cố gắng của nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm cơ bản ổn định và có bước phát triển; kết quả thực hiện trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất Nông - Lâm nghiệp và Thủy sản:

- Sản xuất Nông nghiệp:

+ Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 9.673,32ha, đạt 97,71% KH (9.900ha) và bằng 97,55% cùng kỳ (CK); sản lượng lương thực cây có hạt ước 37.052,42 tấn, đạt 105,86% KH (35.000 tấn) và bằng 105,88% CK. Một số cây trồng chủ yếu như sau: Cây lúa gieo trồng 5.263,68 ha, đạt 98,38% KH (5.300ha) và bằng 100,60% CK; sản lượng thu hoạch ước 28.148,4 tấn, bằng 107,66% CK; năng suất gieo cấy trung bình ước 53,48 tạ/ha, đạt 100,91% KH (53 tạ/ha) và tăng 3,51 tạ/ha CK. Cây ngô gieo trồng 1.936,81 ha, giảm 3,39% CK; sản lượng ước 8.904,06 tấn; năng suất ước 45,97 tạ/ha...

+ Công tác chỉ đạo gieo trồng đạt chỉ tiêu KH, việc chăm sóc cây trồng đúng theo kỹ thuật nên ở vụ Xuân các giống lúa cơ bản đều cho năng suất cao hơn năm trước (năng suất thu hoạch đạt 57,38 tạ/ha).

+ Về chăn nuôi: 9 tháng đầu năm giá lợn hơi giảm với mức giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm gần đây đã gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho các hộ chăn nuôi. Trước tình hình đó, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 538/UBND-NN&PTNT ngày 14/7/2016 về việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế rủi

ro cho các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện và Văn bản số 324/UBND-NN&PTNT về việc phát chăn nuôi lợn để chỉ đạo tập trung phát triển chăn nuôi theo vùng và xã trọng điểm đã được quy hoạch, tuyên truyền khuyến cáo người dân không chăn nuôi tự phát theo phong trào. Chăn nuôi động vật hoang dã cũng có xu hướng giảm. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong 9 tháng ước đạt 9.130 tấn bằng 85,05% so với cùng kỳ.

- Sản xuất Lâm nghiệp - Trồng rừng và bảo vệ rừng: Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR được duy trì thường xuyên. Chín tháng, đã trồng 146,6 ha rừng tập trung đạt 110,4% so với KH. Trồng cây phân tán đạt 153.200 cây đạt 129% so với CK và 102% so với KH.

- Công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai: Thực hiện tốt công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp kịp thời đúng tiến độ, khung lịch thời vụ. Công tác PCTT-TKCN luôn được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tổ chức tốt việc hiệp đồng lực lượng và cuộc diễn tập PCTT-TKCN tại xã Đồng Thịnh.

- Sản xuất và nuôi trồng thủy sản: Quản lý và tận dụng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục phối hợp với cơ quan cấp trên triển khai mô hình cá rô phi đơn tính dòng Đường Nghiệp quy mô 14,4ha. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 900 ha, sản lượng khai thác 9 tháng ước đạt 1.170 tấn, đạt 82,11% KH (1.425 tấn).

2. Công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất đối với 25 công trình dự án, với tổng diện tích 16,3 ha theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Trong đó tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các công trình, dự án, đặc biệt là công trình đường giao thông từ nút lập thể Văn Quán đến trung tâm huyện Sông Lô. Rà soát đăng ký các danh mục, các công trình, dự án phải thu hồi đất để xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo chỉ đạo của sở Tài nguyên & Môi trường. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, chấn chỉnh đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chỉ đạo rà soát lại đối với những tồn tại về đất đai trên địa bàn để từng bước chỉ đạo có phương án giải quyết. Đồng thời chỉ đạo 2 xã là Bạch Lưu, Yên Thạch tập trung thực hiện tốt công tác dồn thửa, đổi ruộng. Phối hợp với Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác đo đạc để thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Thông tư 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Đồng thời chỉ đạo kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường đối với các xã nông thôn mới năm 2017. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát lại toàn bộ các bãi rác thải trên địa bàn, xây dựng phương án quy hoạch bổ sung địa điểm, diện tích để xử lý tốt nguồn rác thải trên địa bàn.

3. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

- Đối với 3 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016: UBND huyện luôn tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí, kết quả có 2/3 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Nhưng do còn nợ đọng trong XDCB nên chỉ có xã Bạch Lưu là một trong 5 xã trên toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn.

- Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017: Tăng cường kiểm tra tiến độ, kết quả triển khai các tiêu chí để đạt chuẩn năm 2017; đồng thời chỉ đạo 2 xã vào cuộc quyết liệt để thực hiện các tiêu chí còn lại, nhất là các tiêu chí về: giao thông, thiết chế văn hóa, môi trường để hoàn thành xây dựng NTM vào cuối năm 2017 theo kế hoạch đề ra.

4. Sản xuất Công nghiệp - TT công nghiệp và Xây dựng, quy hoạch:

- Về xây dựng: Tăng cường công tác quản lý đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Thực hiện phân bổ vốn đầu tư năm 2017 theo quy định, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp để xử lý nợ XDCB. Quản lý chặt chẽ và tuân thủ công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, như: Trụ sở làm việc Huyện ủy – UBND huyện – Hạng mục: Nhà khách và nhà luyện tập thể thao; Đường đôi trung tâm huyện (Gói thầu số 2 và gói thầu số 3), Khu trung tâm văn hóa thể thao huyện, trường THCS Sông Lô, các tuyến đường nội thị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành theo tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Chín tháng, đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán 13 dự án. Tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB. Đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra các dự án, công trình, kịp thời xử lý những tồn tại và sai phạm trong đầu tư XDCB.

- Về quy hoạch và GPMB: Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành đồ án QHXD tỉ lệ 1/5000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực Núi Sáng, Hồ Vân trực, hồ Bò Lạc thuộc huyện Sông Lô, Lập Thạch đến năm 2030. Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp, dịch vụ tại khu vực nút giao giữa đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và ĐT 306 và ĐT 305 tại huyện Lập Thạch, Sông Lô.

- Về công nghiệp điện: Ngành điện đã cải tạo lưới điện trung thế xã Cao Phong, Đức Bác, cải tạo tuyến nhánh Tứ Yên và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến nhánh... với tổng mức đầu tư 42,2 tỷ đồng. Nhìn chung hạ tầng lưới điện và chất lượng điện ngày càng được cải thiện đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Tổng lượng điện tiêu thụ ước đạt 27,7 triệu kWh tăng 16% so với cùng kỳ.

- Về TTCN và sản xuất VLXD: Chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: khai thác, sản xuất VLXD; may gia công, đồ gỗ, kim khí, đá mỹ nghệ, mây tre đan... tại các doanh nghiệp, các hộ cá thể và 2 làng nghề truyền thống: Đá mỹ nghệ (Hải Lựu), mây tre đan (Cao Phong).. Chín tháng, toàn huyện có trên 1.800 cơ sở cá thể; 38 doanh nghiệp và Công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp.

5. Về thương mại - Dịch vụ:

Thương mại và Dịch vụ có nhiều bước phát triển, đã đáp ứng được các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân. Chín tháng, toàn huyện ước có trên 3.600 cơ sở kinh doanh hộ cá thể và trên 500 cơ sở hoạt động dịch vụ vận tải.

